

CỬ GIỮ GÌN THẬN-KINH THÌ LẠI MẠNH NHƯ XƯA

Thận là đầu tiên của mọi sự nghiệp... THUỐC VIÊN FOSTER, bình sẽ khởi ngay lại... MẮT MẮT MẮT VÀ ĐƠN NHƯ KHÓ CHƠI... THUỐC VIÊN FOSTER chữa khỏi thời thuốc kỵ... của anh anh rất công việc của anh... bệnh này

Dau lưng / Mước tiểu đục / Có cặn trong bàng quang / Bệnh thấp / Sưng bàng quang / Quai lỵ tiêu / Đau găng / Quai lỵ tiêu / Sưng mắt-cá chơn / Huyết xấu sinh / nước tiểu vẩn

Hai Hộp 8^h 80 **PILULES FOSTER** Hai Hộp 14^h 86

CHỮA THẬN VÀ BÀNG QUANG

Hà Nội các hàng bán thuốc Tây và Gift của tại nhà 8, B. NAC, P. Nam, 25 Phố Portland, PARIS

Hội Vạn-Quốc Tiết-Kiệm

HỘI HIỆP BÓN TÂN DANH PHÁP dưới quyền 4 em gái của Chánh-phủ Đông Pháp

VỐN 1.000.000 LƯỢNG (Thương-Hải) và 8 0 0 CỜ PHẬT LĂNG ĐÓNG TÀI CHÁ

QUẢN-LY CỘI ĐÔNG-PHÁP : SAIGON số 26, đ. 2 Chaigneau Chi nhánh ở tại: Hanoi số 19 Đường Bo ga Desbordes

Muốn lập von / Muốn để dành tiền cho con trẻ ăn học

Thí dụ mua vé của hội **VẠN-QUỐC TIẾT-KIỆM**

- Vé 1.000 đồng - mỗi tháng góp 8 đồng
- Vé 500 đồng - mỗi tháng góp 4 đồng
- Vé 250 đồng - mỗi tháng góp 2 đồng

Mỗi tháng đều có rước 25 số, nếu số mua ra thì được 100 trị tiền 100 người cái về là không góp tiền nữa.

Còn nếu không trúng số, thì cũng làm được hảo, Hội trả số số bạc lại, và được chia 33,33% tiền lời của Hội.

Chứng tài sẽ lợi sách có nghĩa số các địa-lý, cho cho về vào muốn rõ sách thực mua và của Hội

NÊN LƯU Ý Hội cần đông nhiều người chắc chắn và thế động làm quản lý không sợ mà hội chừa có người, thay một.

Chocolat NESTLÉ

Chàng những là đồ dễ tráng miệng quý, mà nó cũng là một món ăn bổ khỏe.



Chocolat NESTLÉ

Y-KHOA TÂN-SI

TRẦN-VĂN-ĐỘC

Chuyên trị bệnh con nít

81, Đường Verdun, SAIGON

GIỜ CŨI MẠCH: Sáng mai 1 Từ 9 giờ tới 11 giờ / Buổi chiều Từ 8 giờ tới 5 giờ

Công có đi chữa bệnh tại nhà nếu thân chủ không cần đến rước.

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE CARREAUX & MOSAIQUES

Maison Fondée en 1908 rue d'Aras et Lucien Lacouture CHODOU SAIGON

Gạch hồng đất thường hạng, nhiều kiểu mới rất xinh đẹp làm hàng Xi-măng đỏ thừ màu và các vật dùng để ở Phòng-quê lại

Xin mời quý vị đến xem, lấy gạch hoặc mới bày, đẹp lắm. Giá bán hạ xuống rất nhiều. Xin viết thư hỏi báo giá mới ĐỒ-BÉNH để gửi cho.

VỞ RA THONG THÁI hàng ở đường Lucien Lacouture - Chodou. Các giá trị tập 0 ma.

Điện thoại 41 (Aras, Alphonse) MASCARON - SAIGON



Elixir tonique ANTI-GLAIREUX du D^r GUILLÉ

LA thuốc bổ mạnh mẽ nổi tiếng từ một trăm năm nay (từ năm 1812) để trị các bệnh do MẬT UẾ và ĐỒM ĐÁI sinh ra, nghĩa là các bệnh ở Gan, ở Dạ dày (bào tử) ruột, ở tim, các bệnh động huyết, bệnh ngà nước, Sốt, Te-thấp.

Phải nhận kỹ tên kỹ **G. ROCHER**, Nhà chế chuyên môn PARIS, 32, Rue de Grenelle



PHOSCAO

Le plus purifiant des laxatifs

Le plus efficace des purgatifs

Le plus agréable des laxatifs

Le plus sûr des purgatifs

BỘT PHOSCAO

Có trữ bán khắp mọi nơi



bière LARUE

Tự học nói tiếng Pháp một mình

PHƯƠNG AN... Học tiếng Pháp 68 R. Bist tiếng Pháp cũng R.

Mà lại thích nói được tiếng Pháp cho anh-đến học bán, thì có học cách nào cho mau thông thạo ra học bán 10 chữ tiền 0\$300 mau hơn nữa

NE DITES PAS! DITES!

của ông RUY OUBET, Directeur des Ecoles primaires Saigon, mới học tiếng nói mới

Có đủ bản tài nhà in Union Nguyễn-văn-đầu 87, rue Lucien Mosaard - SAIGON

Feuilleton n° 65 **TRINH-THAM TIỂU-THUYẾT**

GUOM XANH MAU ĐỎ

TRẦN-TRONG-SAP

THỜI THỜ MƯƠI MỘT

Đa Tỷ-thú thích khảnh bị bắt

Thần Kỳ-nam Vạn-thú giữ em... (Tiếp theo)

Dương-vân-Oai viết biên Nguyễn-Xuân tại Công-quan, Nguyễn-Xuân thuật chuyện La-thành-Phủ tham thời tại Công-quan, Vạn-Oai cười nói rằng: La-thành-Phủ mới đota Bôn-nhon, nó có tài giỏi hơn ai mà sao, nó muốn chế theo chủ-chơn (Triều-Cửu) của nó, cho nên nó dám nói tham thính chủ này, Bê-an

đồng theo kịp chếch thuyên La-thành-Phủ trước kia, đoạn hai thuyên chầy sẽ xit nhau, La-thành-Phủ cũng biết chếch thuyên của Nguyễn-Xuân đó vậy, nhưng Thanh-Phủ giả ngoạ không biết, cứ đồng thuyên phía trước thôi nhĩn. Dương-vân-Oai thính trong thuyên La-thành-Phủ đồng người, không dám báo gan cho thính, chảng to như với Nguyễn-Xuân sao, bèn Thợ-phu lại thuyên vào bờ, theo chủ ý của Dương-vân-Oai, phải tham thính La-thành-Phủ trả ngu chủ nói sẽ lập.

Nguyễn-Xuân và Dương-vân-Oai này lên bờ chầy, là chầy về Công-quan của mình, chớ số ý của hai chàng, tướng La-thành-Phủ không biết sự mình mà tham, chảng ngu La-thành-Phủ cũng giả thuyên vào bờ khi đó, lên chầy theo bèn

Nguyễn-Xuân phía sau, bèn Nguyễn-Xuân chầy về Công-quan rồi, đồng chầu của lại, có Bôn-nhon canh gác. La-thành-Phủ lên ở phía ngoài thán lĩn, bẻ rồi rồi Công-quan đương ra ngõ vào, bóm đó đồng búi sừ đóm, Nguyễn-Xuân và Vạn-Oai còn chong đèn thuyên vẫn. La-thành-Phủ chầy lên chỗ sọt của người sọt, đầu mà cứ chằng không hay, chảng là nên có say đó trong lòng, lên giờ nên chỉ lại trên óc mà một chổ, chảng thính phía thợ-phòng có bóng đèn sáng, liền gọi tiếng người nói nói mới cười, Thanh-Phủ biết bèn Nguyễn-Xuân ngồi tại thợ-phòng, còn bèn luận về gì của hai Thanh-Phủ bèn chầu vào phía thợ-phòng khi đó, súp bồng ngời-trởng nhà, chảng nghe Dương-vân-Oai nói với Nguyễn-Xuân rằng: La-thành-Phủ như chim ở trong lồng, nó không đota thuyên nó sao được, anh em là người kẻ ở sẵn, chảng là Thanh-Phủ họ tay chầy tới này bôn. Dương-vân-Oai mới nói giờ lại, bồng thính mới người trên thuyên nhà này xuống đi, người kia lại lên một tiếng, liền chỉ một Dương-vân-Oai nói rằng: Tán-nhon kia... tao là chim ở trong lồng tao tới đây bầy chầy. Nguyễn-Xuân nhin mặt người kia là La-thành-Phủ, mới chầu thính chầy thính kình, Dương-vân-Oai có người ở trong mình, chảng đota grom (tên grom trong mình) chảng La-thành-Phủ mới cái, Thanh-Phủ sẽ mình tranh cái, cần đota đối thủ với Dương-vân-Oai, hai người chầu chầu quên lại nhàn, chỉ nghe tiếng grom chảng cách, đota Thanh-Phủ anh đota bị thớt, gự đota chầy

swom của Vạn-Oai cầm tay, Vạn-Oai chảng chịu nhin thêu, chảng đota quon để gự chầy grom của mình lại. Thanh-Phủ muốn bắt đota Vạn-Oai giữ tay, cần chảng chầu chầu Dương-vân-Oai, bởi vậy chảng cầm grom đota một tay, còn một tay đánh quon với Vạn-Oai đota đota, Vạn-Oai bị đánh bị gười đota đota, Thanh-Phủ bị chầu đota đota (cái kình) Vạn-Oai cầm chặt trong tay, Thanh-Phủ bèn cấp natch Vạn-Oai về cảnh tay phía tả của chảng, giống như đong đinh một thớt, Vạn-Oai cũng tay ngợt tay, không đota đota đota đota đota.

(Mãi tiếp)

